

## แนะนำมหาวิทยาลัยโอซาก้า Osaka University (Minoh Campas)

ศึกษาแลกเปลี่ยนเมื่อเดือนกันยายน 2016 – สิงหาคม 2017



### ตำแหน่งที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดโอซาก้า คิคุงุเขาวริเวณชานเมือง รอบข้างส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย มีห้างซึ่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยา และร้านร้อยเยนอยู่ใกล้ๆ

เดินทางจากสถานี Saitonishi เดินเท้า 15 นาที หรือถึงทันทีที่ถ้านั่งรถบัส Hankyu จาก Senrichuo หรือ Kitasenri ลงป้าย Matani jutaku 4

เดินทางไปยังตัวเมือง สถานี Umeda ใช้เวลาราว 45 นาทีนับจากขึ้นรถ ค่าเดินทางไปกลับราว 800 - 1600 เยน ขึ้นอยู่กับเส้นทาง สามารถไปจังหวัดเกียวโตได้โดยใช้เวลาราว 50 นาที

### ค่าครองชีพพื้นฐาน

ค่าหอพัก ราวเดือนละ 15,000 เยน ราคานี้แตกต่างกันตามหอพัก หากเป็นหอในราคาต่ำกว่านี้ก็มี หรือถ้าเป็นหอนอกหรือ Sharing house จะอยู่ที่ราว 40,000 เยน เหนารวมค่าน้ำ ไฟ แก๊ส และค่าอินเทอร์เน็ตประจำห้องไว้แล้ว (หอในอื่นๆ จะมีค่าหอรายเดือนต่างกันไป)

ค่าอาหาร (ในกรณีที่ทำอาหารเอง) ราวเดือนละ 20,000 - 30,000 เยน / (กรณีทานที่ร้านอาหาร) มีอิสระราว 600 เยนแล้วแต่เมนู

ค่าเดินทาง ไปกลับอุเมดะเฉลี่ย 1,300 เยน ทั้งนี้ที่สถานี Saitonishi จะมีตัวพิเศษซึ่งนั่งรถไฟในเส้นทางที่กำหนดได้ไม่จำกัดในเวลาที่กำหนดไว้ เช่นตัว Kyoto Odekake สามารถไปได้ทั้งเที่ยวโตและอุเมดะในราคาเพียง 1,080 เยนเท่านั้น ทั้งนี้เส้นทางที่ถูกที่สุดในการไป Umeda คือการนั่งรถไฟฟรีของมหาลัยไป Toyonaka Campus และต่อรถไฟฮังคิว

### มหาลัยและบริเวณโดยรอบ



Osaka University มี 3 Campas ในจังหวัดโอซาก้า มีรถบัสฟรีของมหาลัยเชื่อมต่อแต่ละแห่งในวันธรรมดา ในส่วนของ Minoh Campas เป็นแคมปัสที่เล็กและวุ่นวายน้อยที่สุด ประกอบด้วยตึกหลายตึกเช่น คณะภาษาต่างประเทศ ตึก Center for Japanese Language and Culture ซึ่งเป็นที่ให้การศึกษานักศึกษาต่างชาติ ห้องสมุด โรงอาหาร โรงพละ หอพักนักเรียน เป็นต้น

บริเวณโดยรอบส่วนมากเป็นเขตที่อยู่อาศัยและภูเขา มีห้างซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตติดสถานีสaitonishi และซูเปอร์มาร์เก็ตในบริเวณรอบๆ มีร้านอาหารน้อย

## หอพัก (หอ Ryugakusei Kaikan)



สิ่งอำนวยความสะดวก: ห้องส่วนตัวพร้อมเตียง โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ เครื่องปรับอากาศ กล้อง Wifi ประจำห้อง ห้องครัวรวม ห้องน้ำแบบฝักบัวหลายห้องที่ส่วนกลาง ห้องซักผ้า ส่วนกลาง (ฟรี ไม่หยอดเหรียญ) ระบบรักษาความปลอดภัย มีพื้นที่ส่วนกลางอยู่ชั้นหนึ่งสำหรับสังสรรค์ หรืออ่านหนังสือ มีตู้ขายของอัตโนมัติ โทรทัศน์และโต๊ะปิงปอง น้ำประปาสามารถกินได้แต่ไม่แนะนำเพราะไม่อร่อย คนที่ต้องการกินน้ำดีๆ สามารถก่น้ำกินได้ที่ตึกเรียนหรือ กดแร่ฟรีได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต Heiwado โกสต์สถานี่ Saitoishi (ต้องซื้อขวดสำหรับก่น้ำ 200 เยน จากนั้นสามารถนำมาเติมเท่าใดก็ได้)

หนึ่งชั้นมีราว 20 ห้อง และเมื่อคร้วมีเฉพาะจึงมีความไม่สะดวกอยู่บ้างเวลาทำอาหาร โดยเฉพาะผู้เย็น ผู้อาศัยในชั้นนั้นจะเดินไปเดินมาพบปะกันตลอดเวลา ทั้งนี้เมื่อย้ายเข้ามาครั้งแรกจะมีมรดกสิ่งของจากผู้อยู่อาศัยรุ่นก่อนกองอยู่ที่ชั้น 1 รวมถึงผู้เย็นด้วย ซึ่งเราสามารถหยิบเอาไปใช้ต่อได้เลยหากต้องการ เมื่อตอนที่ข้าพเจ้าไปแลกเปลี่ยนจึงไม่เสียเงินซื้อข้าวของอุปกรณ์มากนัก

หอพักนี้จะมีผู้ดูแล 1 คนซึ่งนอกจากทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแล้วยังเป็นคนที่ช่วยรับพัสดุ ทั้งหมดที่ส่งมายังหอในทุกหอในแคมปัสนี้ด้วย นอกจากนี้หอนี้จะมีนักศึกษาญี่ปุ่น 2 คนอาศัยอยู่ด้วยเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลหอ นอกจากนี้จะมีแม่บ้านช่วยทำความสะอาดส่วนกลางอาทิตย์ละครั้งซึ่งหออื่นๆ จะต้องทำความสะอาดกันเอง และมีคนเอาผู้ปูที่นอนมาเปลี่ยนทุกเดือน

การเดินทางจากหอไปยังมหาลัย: เดินเท้า 5 นาที

## การใช้ชีวิต

นักเรียนต่างชาติมีจำนวนมากว่าหนึ่งร้อยคน ดูคร่าวๆ เป็นชาวเอเชียกับชาวยุโรปอย่างละครึ่ง บางครั้งจะมีชาวแอฟริกันและอเมริกาได้ด้วย นักศึกษาต่างชาติที่นี่โดยปกติจะสื่อสารกันด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก และภาษาอังกฤษเป็นรอง



เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่จะชี้แจงเรื่องการเข้าอาศัยในหอพักเป็นครั้งแรก จากนั้นไม่กี่วันมหาวิทยาลัยจะนัดแนะชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนกับเขต การทำประกัน กฎหมายข้อปฏิบัติทั่วไป และดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารให้เอง สำหรับนักศึกษาที่มาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น จะต้องไปเซ็นรับทุนที่ห้องธุรการทุกเดือนในช่วงวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะได้รับทุนล่าช้าไปอีกเดือนหนึ่ง ห้องธุรการอยู่ในตึกเรียนอยู่แล้ว มหาลัยจะแจ้งข่าวทางบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นหลัก เรื่องคลาส สัมนา สัมครไปทัศนศึกษา เดือนถัดมา และช่วงเวลาในการลงชื่อรับทุน

การดำรงชีวิตที่นี้อาศัยอาหารจาก โรงอาหารและทำกินเองเป็นหลักเนื่องจากบริเวณ โดยรอบมีร้านอาหารน้อย และมีลักษณะเป็นเนินลาดลง ทำให้ใช้พลังงานมากเมื่อออกไปนอกมหาวิทยาลัย ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างไปไม่กี่ไมล์ เดินได้ใน 15 นาที มีลดราคาตอนกลางคืน รอบๆ มีร้านสะดวกซื้อ คลินิก และซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ ประปราย

บริเวณรอบๆ มหาลัยเช่น ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อรับพนักงานพิเศษ หรือในย่านใกล้เคียงซึ่งสามารถนั่งรถบัสไปได้ใน 15 นาทีก็มีร้านอาหารต่างๆ มากมายจึงไม่ยากนักที่จะหางานพิเศษ

## การเรียน

ทำการเรียนการสอนที่ตึก Center for Japanese Language and Culture (CJLC) ซึ่งเป็นตึกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังนั้นจึงไม่ค่อยพบปะนักศึกษานักญี่ปุ่นในตึกเรียน อาจารย์ในแต่ละวิชาโดยพื้นฐานจะทำการสอน โดยใช้สำเนียงมาตรฐาน แต่ก็พูดภาษาถิ่นได้หากนักเรียนในชั้นเรียนไม่มีปัญหา

สามารถลงทะเบียนได้ตามความสมัครใจตามเงื่อนไขของ CJLC ซึ่งได้แก่ 1. ระดับผลสอบ PT ซึ่งมหาวิทยาลัยจะส่งให้ทำแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัยในเว็บไซต์ก่อนเดินทางและมีการสอบพูดเมื่อเดินทางมาถึงด้วย 2. ประเภท Program ของนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาต่างชาติที่มาด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและนักศึกษาที่ทำวิจัยจะถูกจัดอยู่ในโปรแกรม J แต่นักศึกษาที่มาจากวิเทศน์สัมพันธ์ปกติจะจัดอยู่ในโปรแกรม M ทั้งสองโปรแกรมนี้สามารถลงวิชาเรียนตัวเดียวกันได้ในหลายกรณี 3. การลงวิชาต้องลงให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละโปรแกรม โดยพื้นฐานต้องลงให้ครบราว 24 รายวิชารวมทั้งสองภาคการศึกษา บางวิชาเป็นรายวิชาบังคับ



ในความเป็นจริง 1 รายวิชาใช้เวลา 90 นาทีเท่านั้น จำนวนชั่วโมงเรียนจึงไม่แตกต่างมากนักกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายวิชาถูกจำแนกเป็น 2 ประเภทคือ 1. Japanese Language Subject คือวิชาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น 2. Research Subject คือวิชาเกี่ยวกับประเพณีญี่ปุ่นซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวภาษา นักศึกษาต้องวิชาทั้งสองประเภทตามเงื่อนไขของโปรแกรมตัวเอง

วิชาเรียนของ Osaka university มีลักษณะแตกต่างกับรายวิชาของธรรมศาสตร์ค่อนข้างมาก จึงควรเลือกวิชาลงให้ดีหากต้องการทำการเทียบโอนหน่วยกิต อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะให้อิสระในการทดลองเข้าวิชาต่างๆ ก่อนราวสองสัปดาห์แล้วค่อยส่งคำร้องลงทะเบียนวิชา หากศึกษาข้อมูลวิชาที่ต้องการเทียบโอนของธรรมศาสตร์มาก่อนไม่น่าจะมีปัญหามาก ควรอ่านรายละเอียดรายวิชาเมื่อจะลงทะเบียน เพราะการดู

เพียงชื่อวิชาอาจทำให้เข้าใจเนื้อหาคลาดเคลื่อน เช่นวิชาอักษรคันจิชั้นสูงอาจสอนศิลปะการเขียนพู่กัน สอนวิธีอ่านอักษรโบราณ วิชาไวยากรณ์อาจสอนไวยากรณ์โบราณ วิธีใช้ภาษาตามบริบท

สำหรับนักศึกษาโปรแกรม J ซึ่งมาโดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สามารถเลือกได้ว่าจะทำการวิจัยหรือไม่ หากไม่ทำจะต้องเขียนรายงานสั้นๆ ส่งทุกสัปดาห์ หากทำก็สามารถเลือกได้ว่าจะเขียนรายงานวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ เมื่อไปถึงจะมีการสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำวิจัยเพื่อดูหรือปรับหัวข้อวิจัยและกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงกับสาขาของหัวข้อนั้นๆ จะมีการฟรีเซนต์ความคืบหน้าตอบจบภาคการศึกษาแรก นำเสนอและส่งผลการวิจัยเมื่อจบภาคการศึกษาสุดท้าย ส่วนวิธีดำเนินการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยยังมีระบบ Tutor คือระบบที่จับคู่เรากับนักศึกษาญี่ปุ่นที่สมัครใจมาเป็น Tutor ชฟพอร์ตนักศึกษาต่างชาติด้านการเรียน การใช้ชีวิต หรืออื่นๆ ตามที่ Tutor และนักศึกษาต่างชาติตกลงกันเอง เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการพูดคุยกับเจ้าของภาษา เรียนรู้สังคมญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด และเป็นเพื่อนกับคนญี่ปุ่น Tutor ที่มาจับคู่จะถูกคัดเลือกมาจากทางมหาลัยก่อน โดยจะจับคู่กับเพศเดียวกัน ระยะเวลาขั้นต่ำที่จะอยู่กับ Tutor คือ หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ เวลาสถานที่นัดหมายกันเองได้ Tutor จะได้รับค่าแรงชั่วโมงละราว 1,000 เยนจากมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม



CJLC มีการพานักศึกษาต่างชาติทัศนศึกษาบ่อยมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมด้วย โดยหนึ่งภาคการศึกษาจะมีการทัศนศึกษาอย่างน้อย 2-3 ครั้ง สามารถเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ แม้ไปค้างแรมก็มีค่าใช้จ่ายต่ำมาก เช่นเพียงจ่าย 3,000 เยนก็ไปได้โดยรวมค่าเดินทาง ที่พักหนึ่งคืนซึ่งมักจะเป็นออนเซ็น อาหารค่าเช่า ค่าเช่าสถานที่ต่างๆ

ส่วนกิจกรรมใน Minoh Campas มีชมรมต่างๆ ที่ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจ เช่นชมรมที่คอยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งหลักๆ แล้วก็คือปาร์ตี้ หรือชมรมดนตรีต่างๆ ชมรมกีฬา เช่นเบสบอล ไอคิโด หรือยิงธนู ชมรมเหล่านี้หลายแห่งอาจทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกับชมรมที่ Toyonaka Campas เนื่องจากเดิมที่ Minoh Campas เคยเป็นมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศโอซาก้า ก่อนที่จะรวมเข้ากับ Osaka University เช่นชมรมไอคิโดก็มีทั้งที่อยู่ใน Minoh และ Toyonaka แยกต่างหากกัน อย่างไรก็ตามชมรมที่ Toyonaka จะมีเยอะกว่าเนื่องจากมีจำนวนนักศึกษามากกว่า การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมจะทำให้ได้ฝึกฝนการพูดการฟัง ความเข้าใจและสร้าง connection กับคนญี่ปุ่นได้ดีมาก

ทว่า เนื่องจากในปี 2021 Minoh Campas จะถูกย้ายไปยังสถานที่ใหม่ ดังนั้นการทำกิจกรรมชมรมอาจยากขึ้นเนื่องจากทางมหาลัยมีแนวโน้มจะให้ชมรมรวมกันเป็นที่เดียว เช่นชมรมกีฬาอาจทำกิจกรรมได้ยากในแคมปัสใหม่เนื่องจากไม่มีสถานที่

## หมายเหตุ



図書館

แคมปัสปัจจุบันจะย้ายไปยัง Senbahigashi-ku ในปี 2021 โดยรถไฟสาย Kita Oasaka Express Line จะทำการต่อเส้นทางจากสถานี Senri Chuo ขึ้นมายัง Senbahigashi เป็นสถานีใหม่ ทำให้การเดินทางไปยังตัวเมืองสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาก (รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ <https://www.osaka-u.ac.jp/ja/oumode/minohnewcampus?fbclid=IwAR1mvkD1G-EaZGXtPgC1U4HOWrCmcJEm-2JW1UEPg-1j1l3pGDVlseJvx7s> )